



ส่วนที่สูงสุด

## บันทึกข้อความ

กตร.
เลขที่..... 317
วันที่..... 19 เม.ค. 60
เวลา..... 15.04 น.

ส่วนราชการ วช. (กง.ผง. ผ.พอ.) โทร. ๐๒-๒๒๕-๔๘๘๖

ที่ มท ๐๓๐๕.๑/ว ๙๒๘

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง สรุประเด็นการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (๑๒ เมษายน ๒๕๖๐)

เรียน อปค. ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผอ.กอง ลปค. ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.กพร.

ด้วย มท. ได้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย โดยมี รมว.มท. เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ในการนี้ เพื่อให้ประเด็นข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ ปค. ในที่ประชุมดังกล่าวนำไปสู่การปฏิบัติ อปค. จึงโปรดเห็นชอบให้แจ้งสำนัก/กองดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและขอให้จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการรายงานความคืบหน้าในประเด็นที่เกี่ยวข้องและส่งให้ วช. ภายในวันอังคารที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น. เพื่อ วช. จักได้รวบรวมเสนอ อปค. เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุรศักดิ์ พลยังส่ง)

ผอ.วช.

สรุปการประชุมหรือข้อราชการสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

วันพุธที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

\*\*\*\*\*

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหรือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.	สรุปข่าวสำคัญจากศูนย์แก้ไขปัญหามันคงแบบบูรณาการ (คมบ.)	<p>๑. การรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์</p> <p>ขอให้เน้นย้ำจังหวัด อำเภอ กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามมาตรการที่ มท. ได้แจ้งไปแล้ว ดังนี้</p> <p>๑) การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เช่น ให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านดูแลพื้นที่ถนนสายรองที่อยู่ในความรับผิดชอบไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ</p> <p>๒) การรักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญและสถานที่จัดงาน โดยให้ปฏิบัติงานในเชิงรับมากขึ้น เช่น การเฝ้าระวังและดูแลตรวจสอบความผิดปกติของพื้นที่อยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องด้วย</p>	ปก., ปก. (สน.อส.)
๒.	รายงานการเตรียมจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในส่วนของ มท.	<p>ในพื้นที่ส่วนภูมิภาค</p> <p>๑. การจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์</p> <p>คณะอนุกรรมการฝ่ายรับรองและบริการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมี รมต.นร. (นายออมสิน ชิวะพฤกษ์) เป็นประธานการประชุมฯ ได้เห็นชอบเกี่ยวกับการจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค ให้อยู่ที่หลัก “ความพอเพียง”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โดยใช้ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ๘๗๘ องค์ ที่มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดทำ (ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ)</li> <li>- กรณีจังหวัดมีความพร้อมหรือมีศักยภาพ ให้พิจารณาจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดเล็กตามความเหมาะสมของสถานที่ ซึ่งขณะนี้กรมศิลปากรได้ดำเนินการออกแบบซุ้มเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอพระราชวินิจฉัยจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว</li> </ul> <p>๒. การจัดทำดอกไม้จันทน์</p> <p>๒.๑ ดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัด/อำเภอ ทั้ง ๘๗๘ ช่อ พช. กำลังดำเนินการออกแบบเพื่อเสนอขอความเห็นชอบ</p> <p>๒.๒ ดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชนในจังหวัด/อำเภอ พช. และ สก. จะดำเนินการเชิญชวนจิตอาสา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์ ในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป</p> <p>๓. การปลูกดอกดาวเรือง</p> <p>ขอให้ดำเนินการตามที่ มท. ได้แจ้งแนวทางไว้แล้ว สำหรับการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาร่วมพิธีในพื้นที่ ขอให้จัดเตรียมสถานที่ให้พร้อม เช่น เต็นท์ เก้าอี้ อาหาร น้ำดื่ม ห้องสุขา เป็นต้น</p>	สป.มท., กทม., กพน., ปก. (สส.)

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p><b>ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร</b></p> <p>ให้ กทม. ดูแลการจัดเตรียมซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ จำนวน ๑๐๑ ซุ้มในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้ กทม. รวบรวมข้อมูลว่าพื้นที่บริการประชาชนในบริเวณซุ้มถวายดอกไม้จันทน์จะสามารถรองรับประชาชนได้จำนวนเท่าไร และรายงานให้ รมว.มท. ทราบ เพื่อจะได้วางแผนบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม โดยให้ กทม. ให้ความสำคัญในเรื่องการติดต่อสื่อสารและการประสานงานระหว่างซุ้มต่างๆ รวมทั้งห้องสุขา ทั้งนี้ให้ กทม. ประสานงานกับ กทม. เพื่อดูแลเรื่องการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่บริเวณจัดงานทุกแห่ง รวมทั้งการติดตั้งไฟประดับซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ด้วย</p>	
๓.	การติดตามความคืบหน้าและการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัด มท.	<p><b>๑. การจัดระเบียบพื้นที่ของกรุงเทพฯ</b></p> <p>ขอบคุณ กทม. ที่ได้ดำเนินงานจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ - แผงลอยในพื้นที่ต่างๆ และขอให้รักษาสภาพบริเวณทำการค้าที่ยกเลิกไปแล้ว รวมทั้งให้ดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ต่อไป ทั้งนี้ ในบริเวณทำการค้าซึ่งจะส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทั้งบริเวณถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ และบริเวณถนนข้าวสาร เขตพระนคร ขอให้เน้นเรื่องสุขอนามัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย</p> <p><b>๒. แนวทางการจัดงานสงกรานต์ในพื้นที่กรุงเทพฯ</b></p> <p>ขอให้ กทม. ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ โดยให้ตระหนักในเรื่องการคัดกรองคนเข้าพื้นที่เล่นน้ำ ซึ่งควรให้ตำรวจเป็นหน่วยงานร่วมเพื่อดูแลในเรื่องดังกล่าว และให้ กทม. ให้ความสำคัญกับเรื่องการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ โดย กทม. สามารถประสานงานกับหน่วยทำลายล้างวัตถุระเบิด (EOD) ได้โดยตรง เพื่อขอให้ช่วยตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่และสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว</p> <p><b>๓. ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว</b></p> <p>ขอให้ กทม. ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ ทั้งแนวก่อสร้างเขื่อนส่วนที่มีบ้านประชาชนรुक้ำ จำนวน ๑๓ กิโลเมตร และแนวก่อสร้างเขื่อนส่วนที่ชุมชนรुक้ำ ๕๐ ชุมชน จำนวน ๓๒ กิโลเมตร และรายงานให้ รมว.มท. ทราบเป็นระยะๆ ด้วย</p> <p><b>๔. การจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม</b></p> <p>ขอให้ พช. ดำเนินการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้รูปแบบการจัดงาน Thailand's Best Local Product ระหว่างวันที่ ๔ พฤษภาคม - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามแผนงานที่วางไว้ ทั้งนี้ ไม่ควรแยกรูปแบบการจัดงานในแต่ละเดือนซึ่งมีทั้งหมด ๓ เดือน ให้แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดมากนัก</p> <p><b>๕. การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต</b></p> <p>มท. จะกำหนดแนวทางการขับเคลื่อน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) ค้นหาและเตรียมวิทยากร/ครูฝึก</li> <li>๒) ฝึกสอนหรือถ่ายทอดความรู้</li> </ol>	<p>กทม.</p> <p>กทม.</p> <p>กทม.</p> <p>พช.</p> <p>ส.ป.มท.</p>

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>๓) การนำไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต</p> <p>๔) หมู่บ้าน/ชุมชน ประกาศตนเองเป็นหมู่บ้านปลอดภัยเสถียร หมู่บ้านส่งเสริมประชาธิปไตย หมู่บ้านเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือหมู่บ้านคุณธรรม เป็นต้น</p> <p>โดยให้พิจารณาความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ และให้กำชับเรื่องการคัดเลือกบุคลากรที่จะเป็นวิทยากร/ครูฝึก จะต้องเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง</p> <p>ทั้งนี้ ให้ มท. พิจารณาการใช้ชื่อภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับชื่อภาษาไทย “วิถีชีวิต” และให้พิจารณาคำขวัญ “สืบสานปรัชญาของพ่อ สานต่อสู่รัชกาลปัจจุบัน” ให้มีความเหมาะสมมากขึ้นด้วย และรายงานให้ รมว.มท. ทราบ</p> <p><b>รมช.มท. สั่งการเพิ่มเติม ดังนี้</b></p> <p>ให้ พวจ. เป็นหลักในการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว และต้องพิจารณาหลักเกณฑ์การดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในทุกพื้นที่</p> <p>๖. ความคืบหน้าการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองใน ส่วนภูมิภาค (ป.ย.ป.)</p> <p>ขอให้ มท. ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้และให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้สามารถจัดทำสัญญาประชาคมให้แล้วเสร็จและเสนอ ป.ย.ป. เพื่อแถลงต่อประชาชน ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐</p>	สป.มท.
๔.	เรื่องอื่นๆ	<p>๑. ร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... งบประมาณในส่วนของ มท. ที่ถูกนำมาจัดทำร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... มีจำนวน ๓,๑๒๒,๙๘๘,๑๐๐ บาท โดยงบประมาณดังกล่าวจะถูกโอนไปเป็นงบกลางของรัฐบาล ซึ่งกระทรวงการคลังจะเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณในส่วนนี้สามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อขอใช้งบประมาณดังกล่าวต่อไปได้</p> <p>๒. การแก้ไขปัญหาผักตบชวา</p> <p>ขอให้จังหวัด อ่างทอง จัดตั้งกลุ่ม/ชมรมคนรักชาน้ำ ตามที่ มท. ได้แจ้งแนวทางไปแล้ว โดยให้ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ขอให้กำกับดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง อปท. ดำเนินการกำจัดผักตบชวาในพื้นที่ ความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องด้วย</p> <p>๓. การขออนุญาตเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ</p> <p>ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามระเบียบ/ขั้นตอน ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ซึ่งวัตถุประสงค์ของการไปศึกษาดูงานต่างประเทศ จะต้องเกิดความคุ้มค่าและสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคม/ชุมชน และประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมด้วย</p> <p>๔. การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง</p> <p>ขอให้สรุปข้อมูลการเฝ้าระวังและการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และรายงานให้ รมว.มท. ทราบ เพื่อจะได้นำเสนอให้ ครม. ทราบต่อไป</p>	สป.มท.  ยผ., สถ.  ทุกหน่วยงาน  ปก.

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p><b>๕. การดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม</b></p> <p>การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ถือว่ามีความสำคัญซึ่งปัจจุบันสามารถดำเนินการได้เป็นอย่างดี ขอให้เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน รวมทั้ง ให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะ เป็นปัญหาที่แก้ไขได้และที่ไม่สามารถแก้ไขได้ รวมถึงปัจจัยที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้</p> <p><b>๖. การเสนอกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐</b></p> <p>หน่วยงานที่จะเสนอแก้ไขกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง จะต้องดำเนินการ จัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด</p> <p><b>๗. เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC)</b></p> <p>ถึงแม้ว่า ร่าง พ.ร.บ. พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งเสนอโดย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะถูกมติ ครม. สั่งให้กลับไปแก้ไขเพิ่มเติม แต่ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้เกิดขึ้น และเป็นการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดย ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว จะมีผลกระทบต่อการทำงานของ มท. ดังนั้น ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทำร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว รวมทั้งเสนอแนวทางการดำเนินงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ด้วย</p>	<p>สป.มท., ปค. (สน.สก.)</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>สป.มท.</p>

กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์  
กองวิชาการและแผนงาน